



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กสส.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ร่วมมือในการพัฒนางานของสหกรณ์ต่อไป

นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร และสหกรณ์ต่างๆ ที่มีสมาชิกเลี้ยงสุกร ๓๑ สหกรณ์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ๖ สหกรณ์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดไข่ ๖ สหกรณ์ และสหกรณ์ต่างๆ ที่ทำธุรกิจเชื่อมโยงกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ๒๙ สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น ๘๙ คน ณ ห้องประชุมสุพรรณนิการ์ โรงแรมสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

นายธรรมศิริ กล่าวว่า เนื่องจากการเลี้ยงสุกร ไก่ไข่ หรือเป็ดไข่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการเลี้ยงเพื่อยังชีพ หรือการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครอบครัว เป็นการเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การดำเนินกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบฟาร์มในเครือบริษัท หรือเกษตรกรพันธะสัญญา ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มีความได้เปรียบทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และการตลาด ขยายการผลิตเป็นอย่างมาก ประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาผลผลิตเช่น เนื้อสุกร ไข่ไก่ กลับมีความผันผวนไม่เสถียรภาพ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย หรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก ขายผลผลิตได้ราคาไม่คุ้มต้นทุนการผลิต เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ต้องหยุดการเลี้ยง หรือเลิกประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ สหกรณ์หลายแห่งหยุดดำเนินงาน และหลายๆสหกรณ์ต้องเลิกสหกรณ์ จึงต้องหาวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า การดำเนินงานของสหกรณ์จะประสบผลสำเร็จต้องเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกที่มาทำธุรกิจกับสหกรณ์ ขณะเดียวกันสหกรณ์ต้องให้บริการหรือแก้ไขด้านการประกอบอาชีพให้กับสมาชิก ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ได้ และส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ประสบผลสำเร็จในที่สุด ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ นายจุมพล ชละเฒ อธิบดีผู้ตรวจราชการกรมฯ ประธานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัต ผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัต ผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัต มาให้ความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความร่วมมือในการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไป



นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

